

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI
TỈNH QUẢNG NGÃI**

Số: 557/BC - TA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO

**TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2021 VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM
2022 CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI**

Phần thứ nhất: Tình hình chung

Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi là cơ quan thực hiện quyền tư pháp tại địa phương, nhiệm vụ chính là giải quyết, xét xử sơ thẩm các loại án, thi hành án hình sự, áp dụng các biện pháp xử lý hành chính theo qui định của pháp luật và các công tác khác.

Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi có 27 cán bộ, công chức, người lao động, trong đó có 14 nam, 13 nữ, với 02 Thẩm phán trung cấp, 07 Thẩm phán sơ cấp, 13 Thư ký Tòa án, 03 công chức khác, 02 hợp đồng bảo vệ. Về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ: 04 công chức có trình độ thạc sĩ, 20 công chức, người lao động có trình độ đại học, 04 công chức có trình độ cao cấp lý luận chính trị, 06 công chức có trình độ trung cấp lý luận chính trị.

Đơn vị có Chi bộ Đảng, Công đoàn cơ sở, Chi đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hoạt động hiệu quả. Đồng chí Bí thư Chi bộ - Chánh án là Thành ủy viên, đồng chí Phó Chánh án là Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố; 02 đồng chí là lãnh đạo, vừa làm công tác quản lý, điều hành, vừa trực tiếp giải quyết, xét xử các loại án; ngoài ra, đơn vị còn phải giải quyết các việc khác như áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án, rút ngắn thời gian thử thách của án treo, ...

Năm 2021, tình hình tội phạm trên địa bàn thành phố tiếp tục diễn biến phức tạp, nổi lên là các vụ án gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích có đông bị cáo và người tham gia tố tụng khác (như vụ 44 bị cáo gây rối ở 277, Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi,...); các vụ án về "tín dụng đen" (tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự") mà các đối tượng từ các tỉnh khác như Đắk Lắk, Thanh Hóa,... vào Quảng Ngãi gây án; các vụ án về ma túy (như tàng trữ, mua bán trái phép các chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy,...); một số loại tội xuất hiện năm 2021 như tội làm nhục người khác, tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân (đăng tải, chia sẻ tin, bài có nội

dung xuyên tạc, xúc phạm lãnh tụ, xúc phạm các cơ quan Nhà nước, xúc phạm cá nhân khác). Số lượng các vụ án hình sự thụ lý tăng 68 vụ với năm 2020 (năm 2020 thụ lý 140 vụ, nhưng năm 2021 thụ lý 208 vụ). Các tranh chấp dân sự các loại cũng có nhiều tình tiết phức tạp, nổi lên là tranh chấp hợp đồng đặt cọc (trong chuyên nhượng quyền sử dụng đất), tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa các doanh nghiệp (Ngân hàng và doanh nghiệp khác), giữa doanh nghiệp và cá nhân (như tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa Ngân hàng và cá nhân ở Nghĩa An).

Phần thứ hai: Tình hình thực hiện các mặt công tác năm 2021

1. Số lượng các loại vụ, việc đã thụ lý, giải quyết, tỉ lệ giải quyết:

- Trong năm 2021, Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi đã thụ lý tổng số 1580 vụ, việc; đã giải quyết, xét xử xong 1169 vụ, việc; còn lại 411 vụ, việc, đạt tỷ lệ chung 73,9%; không có án quá thời hạn chuẩn bị xét xử.

Cụ thể các loại vụ, việc như sau:

+ Án Hình sự: Thụ lý 208 vụ/574 bị cáo, đã giải quyết 147vụ/375 bị cáo, đạt tỷ lệ 70,6 %, còn lại 61 vụ/199 bị cáo.

+ Án Dân sự: Thụ lý 630 vụ, việc; đã giải quyết 348 vụ, việc; đạt tỷ lệ 55,2%; còn lại 282 vụ, việc.

+ Án Hôn nhân và gia đình: Thụ lý 543vụ, việc; đã giải quyết 493 vụ, việc; đạt tỷ lệ 91%, còn lại 50 vụ.

+ Án Kinh doanh thương mại: Thụ lý 28 vụ; đã giải quyết 13 vụ; đạt tỷ lệ 46,4%, còn lại 13 vụ.

+ Án Hành chính: Thụ lý 01 vụ, giải quyết 01 vụ, đạt tỷ lệ 100%.

+ Án Lao động: Thụ lý 05 vụ, giải quyết 03 vụ, đạt tỷ lệ 60%, còn lại 02 vụ .

+ Áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án: Thụ lý 01 việc, giải quyết 01 việc, đạt tỷ lệ 100%.

+ Yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp: Thụ lý 01 việc, đang giải quyết.

+ Xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo: Thụ lý 25 việc, giải quyết 25 việc, đạt tỉ lệ 100%.

+ Công tác Thi hành án hình sự: Thụ lý và đã ra 138 Quyết định thi hành án hình sự đối với 138 người bị kết án.

- Trong năm, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc việc đăng các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tối cao, cụ thể đã đăng 195 bản án các loại theo đúng Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP ngày 16 tháng 3 năm 2017 của Tòa án nhân dân tối cao.

- Đơn vị đã hòa giải 475/857 vụ, việc dân sự đã giải quyết, đạt tỉ lệ 55,4%, góp phần giữ gìn mối đoàn kết trong nội bộ nhân dân.

2. *Án hủy, sửa*: 07 vụ (tỉ lệ 0,6%).

3. *Số lượng phiên tòa rút kinh nghiệm*: 11 phiên tòa.

*** Đánh giá chung về công tác giải quyết, xét xử các loại án:**

- Ưu điểm: Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi đã đạt được nhiều kết quả trong công tác giải quyết, xét xử các loại án, không kết án oan người không có tội, không bỏ lọt tội phạm; phán quyết của Tòa án cơ bản đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia tố tụng, không có án quá thời hạn chuẩn bị xét xử; không có án tuyên không rõ ràng, gây khó khăn cho công tác thi hành án. Các việc rút ngắn thời gian thử thách của án treo, ra quyết định thi hành án hình sự, áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án đúng thời hạn, trình tự, điều kiện do pháp luật quy định; tỉ lệ án hủy, sửa thấp hơn so với quy định (theo quy định thì không vượt quá 1,5%).

- Hạn chế: Tuy có nhiều cố gắng trong giải quyết án nhưng chỉ tiêu giải quyết, xét xử các loại vụ việc chưa đạt theo Tòa án tối cao giao; vẫn còn án bị hủy, sửa .

- Nguyên nhân của hạn chế:

+ Khách quan: Các vụ án có nhiều bị cáo, người tham gia tố tụng, nhiều tình tiết phức tạp, các qui định của pháp luật còn chồng chéo, mâu thuẫn, một số khó khăn vướng mắc trong thực tiễn công tác xét xử nhưng chưa có quy định hoặc chậm có văn bản hướng dẫn cụ thể, dẫn đến việc nhận thức và áp dụng rất khó khăn, chưa thống nhất. Nhiều vụ, việc đương sự không hợp tác với Tòa án, thậm chí cản trở trong quá trình giải quyết vụ án như cản trở Tòa án xem xét, thẩm định tại chỗ; nhiều trường hợp đương sự không có mặt tại địa phương, việc ủy thác thu thập chứng cứ cho các Tòa án bạn gặp nhiều khó khăn làm cho nhiều vụ án bị kéo dài; việc phối hợp trả lời, cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ của một số cơ quan, đơn vị không kịp thời, không đúng trọng tâm cần cung cấp. Việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid – 19 bùng phát mạnh trong cả nước, trong đó có thành phố Quảng Ngãi, từ tháng 6/2021, thành phố Quảng Ngãi luôn trong tình trạng giãn cách theo Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ; không triệu tập đương sự ở các nơi

ngoài tỉnh đến làm việc được vì quy định người từ vùng dịch đến Quảng Ngãi phải cách ly y tế; xe khách liên tỉnh, tàu lửa không được hoạt động vận tải hành khách đến và đi từ Quảng Ngãi; đương sự trong vùng bị phong tỏa không triệu tập đến làm việc, xét xử được (ví dụ như: 100 vụ án có đương sự tại xã Nghĩa An,...); quy định không tập trung quá 10 người, 20 người trong 01 phòng tại công sở nên tỉ lệ giải quyết, xét xử một số loại án không đạt chỉ tiêu như mong muốn. Đơn vị đang trong thời gian cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc, tiếng ồn, bụi bặm, thiếu phòng làm việc, phòng xét xử cũng ảnh hưởng đến tiến độ công việc.

+ Chủ quan: Một số Thẩm phán, Thư ký còn hạn chế về năng lực, kỹ năng, bản lĩnh nghề nghiệp; còn lúng túng trong việc xử lý đối với những vụ án phức tạp.

4. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư:

Trong năm 2021, đơn vị đã tiếp 03 lượt công dân định kỳ, 10 lượt công dân đột xuất. Tiếp nhận 11 đơn khiếu nại, trong đó có 3 đơn không thuộc thẩm quyền, đã hướng dẫn để người dân thực hiện theo đúng quy định, có 8 đơn thuộc thẩm quyền, đã thụ lý và giải quyết xong. Không có khiếu nại vượt cấp.

5. Các mặt công tác khác:

5.1. Công tác xây dựng Đảng, Đoàn thể, cơ quan:

Đơn vị chú trọng việc cải tiến lề lối làm việc, đưa hoạt động của cơ quan đi vào nề nếp, hiện đại. Cán bộ, công chức đều có tinh thần làm việc cần mẫn, có trách nhiệm, tận tụy với nhân dân, khi tiếp xúc với đương sự có thái độ đúng mực, không tham nhũng, sách nhiễu, thực hiện phương châm “Gần dân, hiểu dân, học dân, giúp dân”, thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư”. Nội bộ luôn đoàn kết, đi đầu trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác. Chi ủy, lãnh đạo đơn vị đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và quán triệt sâu sắc cho mỗi cán bộ, công chức trong tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; 100% cán bộ, đảng viên tham gia các lớp học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng.

Hoạt động của Công đoàn tiếp tục được duy trì và phát huy. Đoàn viên công đoàn tích cực tham gia thăm hỏi động viên đoàn viên và gia đình khi gặp khó khăn, đau ốm,... Tham gia đóng góp đầy đủ các Quỹ như “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, “Quỹ tình thương”, “Quỹ Vì người nghèo”, “Quỹ khuyến học”, “Quỹ vắc-xin”, hỗ trợ khu cách ly, phong tỏa và đoàn viên công đoàn, người lao động gặp khó khăn vì dịch bệnh Covid - 19.

Đối với Chi đoàn Đoàn TNCSHCM: Trong năm qua, với tinh thần tuổi trẻ xung kích, tình nguyện, tuổi trẻ Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi đã tích cực tham gia nhiều hoạt động thiết thực, đặc biệt trong “Tháng thanh niên” năm 2021, Chi đoàn đã phối hợp với Chi đoàn Viện kiểm sát, Thành Đoàn tổ chức “Phiên tòa giả định” nhằm tuyên truyền pháp luật cho các em học sinh THPT, tham gia giải bóng đá Đoàn Hội năm 2021 đạt giải nhất, 01 cán bộ đoàn được tuyên dương cán bộ đoàn tiêu biểu.

Trong năm 2021, có 01 công chức là đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình của Đảng, bị xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách.

5.2. Công tác phối hợp giữa Tòa án với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan liên quan của địa phương:

Đơn vị luôn tranh thủ sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy địa phương, sự quan tâm tạo điều kiện của Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng, các phòng, ban thuộc thành phố nhằm giải quyết chính xác các vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án.

Phần thứ ba: Đánh giá chung về ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân:

1. Ưu điểm

Đơn vị chú trọng xây dựng và giữ gìn mối đoàn kết, đồng thuận của tập thể cán bộ, công chức cơ quan; các đồng chí lãnh đạo, chi ủy viên, đảng viên luôn đi đầu, gương mẫu trong các mặt công tác, cán bộ, công chức đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, phụng sự Tổ quốc, thái độ phục vụ nhân dân. Chú trọng công tác hòa giải, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của các đương sự, kiên trì giải thích pháp luật để hòa giải đạt kết quả tốt. Chú trọng mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan tố tụng, thi hành án dân sự và các cơ quan liên quan ở địa phương. Luôn quan tâm đến việc giải quyết đúng, đầy đủ chế độ chính sách, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức. Từ đó, động viên, khuyến khích cán bộ công chức phát huy, phấn đấu nâng cao hiệu suất công tác.

2. Hạn chế, nguyên nhân

- Hạn chế: chỉ tiêu giải quyết, xét xử một số loại án không cao; vẫn còn án bị hủy, sửa; có công chức là đảng viên bị xử lý kỷ luật Đảng.

- Nguyên nhân khách quan: Việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid - 19; lãnh đạo đơn vị vừa làm công tác quản lý, vừa làm công tác chuyên môn nên có những lúc chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc

thực hiện công vụ của cán bộ, công chức; đơn vị đang trong thời gian sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc nên thiếu phòng xử, phòng làm việc, ảnh hưởng đến tiến độ công việc.

- Nguyên nhân chủ quan: Một số cán bộ, công chức còn hạn chế về năng lực, kỹ năng, bản lĩnh nghề nghiệp; còn lúng túng trong việc xử lý đối với những vụ án phức tạp.

Phần thứ tư: Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022

1. Tiếp tục triển khai quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp, gắn việc thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị với việc thực hiện các yêu cầu của cải cách tư pháp.

2. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan, đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.

3. Phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua nhằm hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu công tác năm 2022.

4. Tăng cường hơn nữa công tác xây dựng đội ngũ công chức Tòa án trong sạch, vững mạnh; thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ công chức trong đơn vị. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị. Tăng cường giám sát việc thực hiện trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, nhất là trong công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án; không để xảy ra trường hợp kết án oan người không có tội, cho hưởng án treo không đúng quy định của pháp luật, hạn chế đến mức thấp nhất những trường hợp bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán hoặc các trường hợp sai sót do lỗi chủ quan gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

5. Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công khai, minh bạch các hoạt động của Tòa án theo quy định của pháp luật; cải cách thủ tục hành chính tư pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, tổ chức khi giải quyết công việc tại Tòa án. Cải tiến phương thức chỉ đạo, điều hành ở Tòa án theo hướng phân công, phân cấp hợp lý, gắn quyền hạn với trách nhiệm công tác đối với từng cán bộ, công chức, từng bộ phận trong cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm túc “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức Tòa án nhân dân”, xây dựng hình ảnh Tòa án thân thiện, gần dân.

Phần thứ tư: Kiến nghị, đề xuất:

Đề nghị các cơ quan, phòng ban thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi thực hiện đúng quy định của pháp luật về cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ liên quan đến các vụ án mà Tòa án đang giải quyết khi có yêu cầu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Tòa án giải quyết, xét xử vụ án đúng thời hạn do pháp luật quy định.

* Nơi nhận:

- TTHĐND thành phố;
- Lưu.



CHÁNH ÁN

Bùi Văn Hậu

